

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (public hearing)

เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อทง. 26/2565

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565

- 1. การรับฟังความคิดเห็น** จำนวน 1 ครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565
- 2. ผู้จัดส่งความคิดเห็น** ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และอีเมลของเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ความเห็น โดยแบ่งเป็นความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมาย 1 ราย ผู้ลงทุน 2 ราย startup 1 ราย และบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน 1 ราย (ผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ภาษาไทย จำนวน 468 ครั้ง ภาษาอังกฤษ จำนวน 34 ครั้ง)

3. ประเด็นสำคัญ

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565 โดยมาตรา 6(3) และ 8(1) ของพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว กำหนดให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (“VC”) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (“PE Trust”) ที่ประสงค์จะรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องจดทะเบียนเป็นกิจการเงินร่วมลงทุน หรือจดทะเบียนเป็นทรัสต์ เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว โดยกำหนดให้ VC หรือ PE Trust ที่ประสงค์จะรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องจดทะเบียนเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนหรือการเป็นทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
1. กรณี VC : ยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ผู้แสดงความคิดเห็นทุกราย เห็นด้วย ในหลักการและร่างประกาศ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศรายชื่อของ VC ที่จดทะเบียนแล้วบน website ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจเทียบเคียงกับการกำหนดระยะเวลาประกาศชื่อบริษัทที่ลงทะเบียน	สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังนี้ 1. สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยรายชื่อ VC และ PE Trust ที่ได้รับการจดทะเบียนให้สาธารณะชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่จดทะเบียนแล้วเสร็จ

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
	<p>เข้าร่วมโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่กำหนดให้ประกาศรายชื่อภายใน 48 ชั่วโมงภายหลังการลงทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>2. เสนอให้มีการยกเว้นภาษี capital gain สำหรับการขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนทั้งในไทยและต่างประเทศ เนื่องจาก ปัจจุบันมี Startups ในไทยจำนวนมากเลือกจดทะเบียนในต่างประเทศเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี VC มีการลงทุนทั้งบริษัทที่จัดในไทยและต่างชาติ หากงดเว้นภาษีเฉพาะการขาย startups ไทย จะทำให้การจดทะเบียนในไทยยังไม่น่าดึงดูดเท่าประเทศอื่น ๆ ที่ละเว้นภาษี capital gain ให้กับ startups ไม่ว่าจะจดทะเบียนที่ประเทศใดก็ตาม (เช่น สิงคโปร์ อเมริกา)</p>	<p>2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นอำนาจและการพิจารณาของกรมสรรพากร ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำความคิดเห็นส่งให้กรมสรรพากรทราบต่อไป</p>
<p>2. กรณี PE Trust : ยื่นข้อมูลและเอกสารเกี่ยวข้อง เช่น สำเนาการก่อตั้งกองทรัสต์ เป็นต้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ผู้แสดงความคิดเห็นทุกราย เห็นด้วยในหลักการและร่างประกาศ</p> <p>โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้สำนักงานประกาศรายชื่อของ PE Trust ที่จัดแจ้งแล้วบนเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจเทียบเคียงกับการกำหนดระยะเวลาประกาศรายชื่อบริษัทที่ลงทะเบียน. เข้าร่วมโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่กำหนดให้ประกาศรายชื่อภายใน 48 ชั่วโมงภายหลังการลงทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 	<p>สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยรายชื่อ VC และ PE Trust ที่ได้รับการจัดแจ้งให้สาธารณะชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่จัดแจ้งแล้วเสร็จ</p>

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
2. บริษัท ดิสรัปต์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด
3. บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์มเมชันส์ จำกัด
4. บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด
5. บุคคลทั่วไป 1 ราย